



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

PSRU News

## ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ ผลการเลือกคนบดีทั้ง ๖ คณะ
- ☞ รับสมัคร/เสนอชื่อ ผอ.สำนัก, สถาบัน
- ☞ มรทส.สร้างชื่ออีกครั้ง ร่วมขบวนพาเหรดที่สิงคโปร์ ในงาน Chingay parade 2009
- ☞ ประมวลภาพงานพิบูลบอลสเปเชียล'๕๒

ฉบับที่ ๑๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ วันอังคารที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

## สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาลงคะแนนเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคนบดี

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีเรื่องพิจารณาทั่วไประเบียบวาระ ว่าด้วย การพิจารณานุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคนบดี ๖ คณะ ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งคนบดีทั้ง ๖ คณะ จะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่จะถึงนี้ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ผู้ที่ผ่านการลงคะแนนเสนอชื่อตามที่คณะกรรมการสรรหาได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคะแนนเกินร้อยละสามสิบ โดยเรียงลำดับตัวอักษรพร้อมประวัติและข้อมูลทั้งหมดต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ โดยมีการแสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามจากสภามหาวิทยาลัยฯอย่างเข้มข้น ซึ่งสรุปผลการพิจารณาลงคะแนนเลือกคนบดีคณะต่างๆ มีดังต่อไปนี้

คณะครุศาสตร์ ได้แก่ ดร.อดุลย์ วังศรีคุณ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ได้แก่ ดร.สาคร ศรีอยสังวาลย์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ นางเพียรพิน ก่ออุฒิพงศ์

คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์สุวารีย์ วงศ์วัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาชันธ์

ข่าวสารศรีพิบูลฯแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งคนบดีทั้ง ๖ ท่าน มา ณ โอกาสนี้

## รับสมัคร / เสนอชื่อผู้อำนวยการสำนัก, สถาบัน

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ออกประกาศ เรื่อง การรับสมัคร/รับเสนอชื่อนุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ฯ โดยเปิดรับสมัคร/เสนอชื่อ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ศกนี้

เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องดำเนินการสรรหาภายในหกสิบวันก่อนที่ผู้อำนวยการจะครบวาระ หรือหลังจากผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งภายใน สี่สิบห้าวันแล้วแต่กรณี โดยผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครหรือเสนอชื่อ ให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร/ใบเสนอชื่อ ด้วยตนเอง พร้อมแนบแบบประวัติ รูปถ่าย ๑ รูป ตั้งแต่ ๑๐ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ณ กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายแก่ประชาชน

# คณะนาฏศิลป์พิบูลสงครามร่วมงานยิ่งใหญ่ "Chingay Parade ๒๐๐๙" ชาวสิงคโปร์ชื่นชมบวงพาทหารไทย "ลอยกระทงเฟสตีวัล"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ส่งบวงพาทหารในนามประเทศไทยเข้าร่วมงานพาทหาร "ชิงเกย์ ๒๐๐๙" (Chingay Parade ๒๐๐๙) ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์จัดเป็นงานประจำปีอย่างยิ่งใหญ่หลังเทศกาลตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน เพื่ออวยพรให้ประชาชนชาวสิงคโปร์มีความสุขในปีใหม่ และปีนี้ทางสิงคโปร์ได้เชิญททท. ให้ส่งบวงพาทหารของประเทศไทยเข้าร่วมงานด้วย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนชาวไทยและสิงคโปร์ รวมทั้งอีก ๗ ชาติที่ได้รับเชิญเข้าร่วมพาทหารด้วย ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินเดีย จีน และอินโดนีเซีย

สำหรับบวงพาทหารได้จัดแสดง ๒ รอบ ในวันที่ ๓๐ ม.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น. มีนายลี เซียน หลง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เป็นประธานเปิดงาน และวันที่ ๓๑ ม.ค. เวลา ๒๐.๐๐ น. นายเอส. อาร์. นาธาน ประธานาธิบดีสิงคโปร์ และนายโก๊ะ จักตง อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีอาวุโส ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน มีชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติเข้าชมรอบละ ๔๐,๐๐๐ คน ทางด้านตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานได้แก่ นายพนพล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมภริยา นายมารุต จิตรปฎิภา อัครราชทูต พร้อมภริยา นายประกิตติ พิริยะเกียรติ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ททท. และนางพรทิพย์ มกรพันธ์ ผู้อำนวยการททท. สำนักงานสิงคโปร์

พิธีเปิดงานแต่ละรอบเริ่มจากประธานขึ้นยืนบนรถพาทหารสิงโตขนาดใหญ่สัญลักษณ์ของสิงคโปร์เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าซิติฮอลล์ใจกลางประเทศสิงคโปร์ นำหน้าด้วยนักแสดงชายหญิงในชุดแต่งกายสวยงาม ตระการตาด้วยระบบแสงอันทันสมัย ก่อนที่ประธานจะลงจากรถพาทหารสิงโตไปเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ มีการจุดประทัดดอกไม้ไฟ และพลุไฟเปิดงานเสียงกึกก้องเฉลิมฉลองงาน จากนั้นบวงพาทหารของชาติต่างๆก็เคลื่อนเข้าสู่หน้าซิติฮอลล์ และเคลื่อนไปตามถนนระยะทางยาวเกือบ ๒ กม. เพื่อให้ผู้ชม ๒ ข้างได้ชม จากนั้นปิดท้ายด้วยบวงพาทหารของสิงคโปร์ที่ใช้คนร่วมแสดงประมาณ ๔,๐๐๐ คน ประดับประดาพาทหารด้วยแสงสีและอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ สลับการแสดงของนักมายากลชื่อดัง



ทางด้านบวงพาทหารของไทย ซึ่งใช้ผู้แสดง ๔๐ คนอยู่ในลำดับที่ ๔ ในชุด "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ ลอยกระทง เฟสตีวัล คณะนาฏศิลป์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ที่คัดรูปร่างหน้าตา สะสวยทุกคนแต่งกายในชุดไทยสมัยสุโขทัย ร่ายรำอย่างงดงาม นำหน้าบวงพาทหาร ติดคามบวงพาทหารเสลี่ยงที่ทักเป็นกระทงสีชมพู สวยงามแบกหามโดยชาวไทยและแรงงานไทยในสิงคโปร์ โดยมี น.ส.วรรณกร กองทอง รองนางสาวไทยอันดับ ๒ เป็นตัวแทนนางสาวไทย ซึ่งคิดสอบ ไปทำหน้าที่ "ทูตท่องเที่ยวหญิงอยู่กลางกระทงและปิดท้ายด้วยบวงพาทหารกลองยาวบรรเลงเพลงลอยกระทง ซึ่งนักแสดงทุกคนช่วยกันร้องเพลงไปด้วยระหว่างร่ายรำ



จุดเด่นขบวนพาเหรดไทย อยู่ช่วงที่ขบวนเสด็จเคลื่อนไป อยู่หน้าอัศจรรย์ใหญ่ น.ส.วรรณกร รอนางสาวไทยลูกชิ้นยืนบนกระทงและยกมือไหว้ พร้อมโบกมือให้ผู้ชม และพิธีกรในงานประกาศขอต้อนรับนางสาวไทยและทูตท่องเที่ยวของไทย ได้รับการปรบมือต้อนรับจากประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ พร้อมผู้ชมดั่งสนั่น ระหว่างสองข้างทางชาวสิงคโปร์จะร้องเพลงลอยกระทงคลอตามและส่งเสียง "สวัสดี" ต้อนรับขบวนพาเหรดไทยตลอดเส้นทางที่ผ่านไป ทำให้คณะผู้แสดงชาวไทยปลื้มใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ นอกจากนี้ชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ยังเข้ามาขอถ่ายภาพกับผู้แสดงของไทยไม่ขาดสาย



นายประกิตต์ พิริยะเกียรติ ผู้อำนวยการภูมิภาคอาเซียนฯ ททท. เปิดเผยว่า การจัดพาเหรดมาร่วมงาน "ชิงเกย์ ๒๐๐๙" ที่สิงคโปร์ครั้งนี้ ทาง ททท.เน้นความสำคัญให้เกียรติประเทศสิงคโปร์ที่เชิญทางไทยเข้าร่วมงาน อีกทั้งถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ชาวสิงคโปร์ที่นิยมไปเที่ยวประเทศไทยได้คลายความกังวลที่จะไปเที่ยวประเทศไทยในขณะนี้ การจัดพาเหรดชุด "ลอยกระทง เฟสติวัลมาแสดง" เนื่องจากเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวทั่วไป ชุดแต่งกายก็เน้นสวยงาม และการนำรอนางสาวไทยมาร่วมงานเป็น "ทูตท่องเที่ยวครั้งใหญ่ของสิงคโปร์ถือว่าทางประเทศไทยให้เกียรติแก่งาน และได้กล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งเชิญให้ไปร่วมอีก จึงคิดว่าปีหน้าคงจะจัดขบวนพาเหรดให้ตระการตาอีก เนื่องจากชาวไทยที่อยู่ในสิงคโปร์ต่างก็เสนอตัวมาร่วมงานด้วย ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน และก่อนกลับ วันที่ ๑ ก.พ. คณะพาเหรดของไทยได้รับเชิญให้เปิดการแสดงชุดอะนะซิงไทยแลนด์ ณ แหล่งชุมชนใหญ่ของสิงคโปร์ "นีชุน เซาท์" ด้วย

ข่าว : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันอังคาร ที่ ๓ ก.พ.๕๒ / ภาพ : <http://blog.tourismthailand.org/EugeneTang/>



อาจารย์นิภารัตน์ กาญจนโชติ รอง ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดเผยว่า "งาน Chingay Parade ครั้งนี้ถือเป็นงานที่หนักมาก เพราะทางคณะจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับขบวนให้มีความงดงามและอลังการให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจาก ททท. ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในเรื่องของการแสดงทางผู้จัดงานมีความเข้มงวดในเรื่องของการฝึกซ้อมมาก เพราะต้องการให้แต่ละประเทศนำเสนอให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่คณะของเรามีความตั้งใจและความพยายามทำงานอย่างเต็มที่จนประสบความสำเร็จ ได้รับคำชมจากผู้จัดงานว่าประเทศไทยเป็นขบวนพาเหรดที่มีความสวยงามมากที่สุด คณะนักแสดงทุกคนรวมทั้งชาวไทยที่อยู่ในสิงคโปร์ต่างรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่ จะได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้ว ยังได้รับรู้ถึงความทุ่มเทของคณะผู้จัดงานในความตั้งใจทำงาน Chingay Parade ให้ออกมายิ่งใหญ่ตระการและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมงานมากที่สุดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้คณะนักแสดงได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และมีรูปภาพที่ดีจากนานาประเทศที่เข้าร่วม ได้ทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวเมืองสิงคโปร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ประสบการณ์ที่ดี ครั้งนี้จะเก็บไว้ในความทรงจำของพวกเขาตลอดไป และขอขอบคุณ ททท. ที่ให้โอกาสเข้าร่วมงานดังกล่าว"

# สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงานฉลองครบรอบ ๓๑ ปีสมาคมฯ “พิบูลบอล’๕๒”



เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฯ จัดงานฉลองครบรอบ ๓๑ ปี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “พิบูลบอล’๕๒ สเปนเซียล” นำโดย ผศ.เทอดศักดิ์ จันทร์อรุณ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่น่าประทับใจ ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมศรีวชิโรโชติ ส่วนทะเลแก้ว โดยมี พล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธาน ซึ่งงานดังกล่าว นอกจากจะเป็นการฉลองครบรอบ ๓๑ ปี แห่งการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ (พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๕๑) แล้ว ยังเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ คารวะครูอาจารย์อีกด้วย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ และศิษย์เก่า มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง



ที่ปรึกษา : ผศ.สมบัติ พรหมสน / บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมรเทพานันท์  
 พิสูจน์อักษรและสำเนา : คงพร กำประดิษฐ์ นักศึกษาทำงานด้านการประชาสัมพันธ์

